



ประกาศเทศบาลตำบลบางเสร่

เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
ซอยวรรณัน หมู่ที่๕ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เทศบาลตำบลบางเสร่ มีความประสงค์จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยวรรณัน หมู่ที่๕ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบางเสร่กำหนดเลขที่ ๑/๒๕๕๘) ภายในวงเงิน ๑๕๙,๖๔๘.-บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปด บาทถ้วน-) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปการ ปรากฏอยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคา
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบางเสร่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

กำหนดดูสถานที่และรับฟังรายละเอียด ในวันที่ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ อาคารเลขที่ ๙๙ หมู่ ๒ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ผู้ไม่มาดูสถานที่เทศบาล ฯ ถือว่ายอมรับเงื่อนไขของเทศบาลตำบลบางเสร่ทุกประการ โดยผู้เสนอราคาจะนำมาเป็นข้อ
โต้แย้งใดๆ ในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒ ๒๒.๒.๒๕๕๘

๑. วันที่ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ
๒. วันที่ ถึงวันที่ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานพัสดุฯ กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

กำหนดเปิดซอง สอบราคาในวันที่ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก

ชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ผู้ที่ไม่มาฟังผลการเปิดซองของคณะกรรมการ ถือว่ารับทราบและ ไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง ใด ๆ ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (-สองร้อยบาทถ้วน-) พร้อมทั้ง
แสดงหลักฐาน คุณสมบัติของผู้มีสิทธิซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุฯ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสร่ ระหว่าง
วันที่ 20 ก.พ. 2558 ถึงวันที่ 6 มี.ค. 2558 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๓๘๔๓-๖๑๓๙ ต่อ ๑๑๘-๑๒๐ ในวันและเวลาราชการหรือได้ที่เว็บไซต์ www.bangsaray.go.th ของเทศบาลตำบล
บางเสร่

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘



(นายสมจิตร นิมสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่